




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
9 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>คำตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ลงนามในระเบียบ สร. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ และคำตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2567 โดยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ประกอบด้วย 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาเสพติด และ 2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหน่วยงาน หรือศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ</p>	
<p>คลินิกอาชีพเวชกรรมเชิงสุขภาพผู้ขับขี่</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงการออกใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขอรับใบขับขี่หลังจาก สธ. MOU กับ ก.คมนาคม ว่าด้วยการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน ว่า ในส่วน สร. ดูแลเรื่องการตรวจสอบสุขภาพในการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งปัจจุบันเป็นการตรวจทั่วไปโดยแพทย์ ปัญหาที่พบคือการตรวจอาจไม่ครบถ้วนหรือครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของการขับขี่ หรือใบรับรองแพทย์อาจไม่น่าเชื่อถือ จึงหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการออกใบรับรองแพทย์ เพราะสามารถยืนยันได้ว่าออกจากคลินิกหรือ รพ. ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับ สร. และให้มีการอบรมแพทย์ให้เข้าใจหลักการตรวจ การออกใบรับรองแพทย์ ให้ครอบคลุมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ ทั้งตรวจการมองเห็น การได้ยิน ตรวจประเมินการรับรู้ ภาวะจิตเวช การทำงานของมือ แขน ขา ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ</p>	
<p>ฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหารจาก สธ. เข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนบทเรียนการบริหารจัดการฟื้นฟูสภาพหลังประสบอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองน่าน ด้านการบริหารจัดการ รพ.น่าน และการบริหารจัดการฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองน่าน หลังประสบอุทกภัย</p>	
<p>ประชุมวิชาการพัฒนา รพร.</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, thailandplus, NBT, hfocus, prd.)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คนที่ 2 เปิดการประชุมวิชาการพัฒนา รพร. ครั้งที่ 26 ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “Healing Environment สิ่งแวดล้อมดี อยู่ดี มีสุข” ณ รพส.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมรับมอบชุดยา-ตู้ยาสามัญประจำบ้าน มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิฯ และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน</p>	
<p>เตือนฟันปลอมชำรุดควรพบทันตแพทย์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ newtv</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีรายงานข่าวพบผู้ที่ใส่ฟันปลอมที่หลวมหรือชำรุด ทำให้หลุดลงในหลอดลมหรือกลืนลงช่องท้อง ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต เตือนหากฟันปลอมชำรุด ไม่ควรใช้งานต่อ ไม่ควรซ่อมแซมแก้ไขฟันปลอมด้วยตนเอง ควรได้รับการดูแลรักษาจากทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ทพญ.ดร.สมนา โพธิ์ศรีทอง ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า เมื่อใช้ฟันปลอมไประยะหนึ่งอาจหลวม เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุ หรือมีการแตกหักของฐานฟันปลอม หรือจากการตะขอกฟันปลอมหักหรืออ้า ไม่รัดแน่นเหมือนเดิม เมื่อใช้งานแล้ว อาจมีอาการเจ็บบริเวณเหงือกหรือฟันได้ จึงควรพบทันตแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บ หรือฟันปลอมหลวมหลุด กระทบ เพื่อแก้ไข และน่าจะควรพบทันตแพทย์ทุก 3-6 เดือน</p>	
<p>การอุ้มทารกแรกเกิด</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, hfocus)</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า การเขย่าเด็กแรง ๆ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ มีความเสี่ยงที่จะทำ ให้เด็ก โดยเฉพาทารกวัย 3 - 8 เดือน ได้รับความบาดเจ็บทางสมองจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือพิการตลอดชีวิต เนื่องจากกล้ามเนื้อคอ ยังไม่แข็งแรง เมื่อถูกเหวี่ยงไปมาจะทำให้เส้นเลือดบริเวณเยื่อหุ้มสมองฉีกขาด เลือดออกในสมอง และทำให้เนื้อสมองได้รับ อันตรายได้</p> <p>- นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยการอุ้มลูกด้วยท่าที่ถูกวิธีจะส่งผลดีต่อ โครงสร้างและพัฒนาการด้านร่างกาย รวมถึงจิตใจ โดยท่าที่ใช้อุ้มทารกวัยแรกเกิด - 3 เดือน มีดังนี้ 1. ท่าอุ้มไกวเปล เป็นวิธี อุ้มที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับมือใหม่ ช่วยให้สบายกับลูก ส่งเสริมความรักและผูกพัน และใช้ให้นมได้ 2. ท่า อุ้มพาดบ่า ช่วยให้ลูกรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และช่วยให้เรอหลังให้นม 3. ท่าอุ้มนอนคว่ำ ช่วยกล่อมลูกน้อยให้นอนหลับและ ช่วยให้เรอ และ 4. ท่าอุ้มหันหน้าเข้าหากัน ทำให้สบายกับลูกโดยตรง เสริมสร้างความผูกพัน</p>	
<p>สุขภาพช่องปากวัยรุ่น</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสกลุ่มวัยมีพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ด้านโภชนาการ ออกกำลังกาย อารมณ์ และสุขภาพช่องปาก ภายใต้แคมเปญ ENDU Anamai เพื่อให้ เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองลดปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่ม เปิดตัวที่เขตสุขภาพที่ 6 เป็นแห่งแรก</p>	
<p>พบไชบูทรามินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- อย. ร่วมกับ สสจ.พิษณุโลก และ ปคบ. เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหาร ณ ร้านเปรี๊ยว คอสเมติกส์ อ.เมือง จ. พิษณุโลก ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ตรา คอร์เซ่) ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทย์ฯ ผลพบยาไชบูทรามิน ซึ่งส่งผล กระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 1 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศเตือน ประชาชนระมัดระวังการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, ผู้จัดการ, hfocus, sondhitalk, js100, hfocus, prd.)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทั่วโลกมีรายงานพบการป่วยโรคไข้หวัดนก ทั้งในคน และในสัตว์เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะสายพันธุ์ H5N1 ซึ่งติดต่อกันจากสัตว์มาสู่คนได้ แต่ยังไม่พบติดต่อกันจากคนสู่คน สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อปี 2549 ส่วนที่กัมพูชา ล่าสุด 20 ส.ค. 67 มีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย จึงยังต้องเฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง ย้ำว่าไทยมีระบบเฝ้าระวังสถานการณ์โรคทั้งในคน สัตว์และสัตว์ป่า รวมทั้งประเมินความเสี่ยงภายใต้ความ ร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health</p>	
<p>องุ่นไซมัสแคท</p> <p>แนะนำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ด่านอาหารและยาได้กักองุ่นไซมัสแคท 6,932.4 กิโลกรัม พร้อมเก็บ ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างทางการเกษตร ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด ออย. จึงปล่อยให้ เข้ามาจำหน่ายในประเทศได้ ย้ำว่า ออย.มีการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูล ทั้งจากในและต่างประเทศอย่างเข้มงวด พร้อม แนะนำในการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัยยังคงต้องให้ความสำคัญกับการล้างทำความสะอาด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกลี้ยอัตรากำล้าง 1,306 ตำแหน่ง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายสรเสริญ นามพรหม ผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล และเลขานุการ อ.ก.พ.สป.สธ. ลงนามในหนังสือ เรื่อง “การเกลี้ยอัตรากำล้าง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตรารับเงินเดือน) โดยไม่เปลี่ยนประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง จำนวน 1,306 ตำแหน่ง เพื่อแจ้งมติที่ประชุม อ.ก.พ.สป.สธ. ในประเด็นดังกล่าว</p>	
<p>นักเรียนที่ระยองท้องเสีย</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ch7, prd.)</p> <p>- ที่ จ.ระยอง พบนักเรียนจาก 2 โรงเรียนใน อ.แกลง มีอาการท้องเสียพร้อมกันหลายรายตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. โดย ร.ร.วัดพลงช้างเผือก พบรวม 636 ราย และ ร.ร.แกลง อีก 100 ราย จึงสั่งปิดเรียนเพื่อป้องกันการระบาด ทาง สสจ.ระยอง และฝ่ายควบคุมโรค ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ อาหาร และสิ่งของที่เด็กสัมผัสเพื่อตรวจสอบเชื้อ คาดทราบผลใน 7 วัน ล่าสุด ยังเหลือนักเรียนแอดมิทใน รพ.แกลง อีก 2 ราย</p> <p>- นพ.ประทีป ทวีวงศ์ สสจ.แกลง กล่าวว่า จากการตรวจผู้ป่วยเบื้องต้นไม่พบเชื้อแบคทีเรีย แต่เนื่องจากไม่สามารถตรวจเชื้อไวรัสได้จึงส่งตัวอย่างไปตรวจต่อไป จึงจำเป็นต้องตรวจทุกอย่างที่สงสัย ทั้งอาหารภายใน-ภายนอกโรงเรียน รวมถึงผู้ปรุงอาหาร ส่วนผู้ปกครองที่พานักเรียนป่วยไปรักษา รพ.เอกชน หรือคลินิก ขอให้ส่งผลตรวจด้วยเพื่อนำมาตรวจสอบต่อไป</p>	
<p>ร้องโรงงานผลิตพลาสติก-โฟม ส่งกลิ่นเหม็น</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- ผู้แทนอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี ปลัดอำเภอศรีราชา พร้อมฝ่ายปกครอง ผู้แทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จันท.ตำรวจสภ.บ่อวิน และชาวบ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบ 2 โรงงานผลิตพลาสติก-แผ่นโฟม ในซอยสิรินุสรณ์ ซอย 8 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบริเวณโรงงานกว่า 100 ครอบครัว ว่า ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นจากการผลิต ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็ก เจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาที่ รพ. อยากให้ทั้ง 2 บริษัทแก้ไขปัญหา ด้านอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ระบุได้ให้โรงงานแรกแก้ไขภายใน 7 วัน และอีกโรงงานแก้ไขภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการจะสั่งปิดโรงงานทันที</p>	